

NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM PHỦ NHẬN CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

PHẠM THỊ HƯƠNG*

Công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng mang tính cấp bách của các tổ chức Đảng và của cả hệ thống chính trị. Việc đấu tranh phản bác các quan điểm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin của Nhân dân vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhân dân ta đã lựa chọn. Bài viết khái quát các quan điểm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Từ khóa: Quan điểm sai trái, thù địch; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Việt Nam; phủ nhận; đấu tranh; chống lại.

The fight against wrong and hostile views is an important and urgent task of Party organizations and the whole political system. The struggle against the views that deny the path to socialism in Vietnam contributes to the defeat of plots and tricks of hostile forces, strengthening the People's belief in the path to socialism that President Ho Chi Minh, the Party and the People have chosen. The article outlines the views that deny the path to socialism in Vietnam; thereby offering a number of solutions to improve the effectiveness of the fight against wrong and hostile views in the new situation.

Keywords: Wrong and hostile views; the path to socialism; Vietnam; deny; struggle; fight.

NGÀY NHẬN: 10/12/2023 NGÀY PHẢN BIỆN, ĐÁNH GIÁ: 09/01/2024 NGÀY DUYỆT: 16/02/2024

DOI: <https://doi.org/10.59394/qlnn.337.2024.766>

1. Đặt vấn đề

Công tác đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) (bổ sung và phát triển năm 2011), Đảng ta đã tiếp tục khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân ta, là sự lựa

* ThS, Trường Đại học Thương mại

chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”¹. Con đường đi lên CNXH là khát vọng của Nhân dân, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã và đang gặp nhiều thách thức, trong đó có những quan điểm xuyên tạc, chống phá về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Những luận điệu đó tuy không mới nhưng nó được thực hiện theo kiểu “xào đi, xào lại”, “mưa dầm thấm lâu”, lại thường xuyên đưa lên mạng xã hội, blog..., dễ gây hoang mang, dao động, mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Vì vậy, đấu tranh chống những quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam là vấn đề mang tính cấp thiết góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).

2. Khái quát quan điểm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Thứ nhất, xuyên tạc bản chất cách mạng và khoa học của học thuyết Mác - Lênin về CNXH.

Sau khi chế độ XHCN ở Liên xô, Đông Âu sụp đổ, thế lực thù địch, phản động tung hô các quan điểm quy kết nguyên nhân tan rã là do sai lầm của chủ nghĩa Mác - Lênin và sự lựa chọn con đường xây dựng CNXH. Chúng còn xuyên tạc rằng, để được cứu nguy, tránh sự sụp đổ như Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu, đạt được nhiều thành tựu như hiện nay, thực tế Việt Nam đã thực hiện “kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa”, nhờ đó, Việt Nam phát triển được như hôm nay, chứ không phải nhờ kinh tế thị trường định hướng XHCN...

Ngoài ra, một số thế lực phản động cũng ra sức lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để hoạt động dưới danh nghĩa các “tổ chức”

thể hiện là người “cách tân”, là “xu hướng mới” để phê phán đường lối đổi mới của Đảng. Các lực lượng chống cộng, cơ hội chính trị ra sức xuyên tạc, chống phá, tuyên truyền và kích động đòi đổi mới, phải đổi hướng, phải từ bỏ CNXH, đòi đa nguyên, đa đảng.

Bên cạnh các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện bi quan, hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin, ý chí, cá biệt có cán bộ cấp cao của Đảng mắc sai lầm, thậm chí từ bỏ lý tưởng, ý thức hệ. Một số cán bộ, đảng viên đã từng giữ những cương vị, trọng trách trong lãnh đạo, quản lý hoặc là những trí thức có uy tín nhưng lại tham gia vào các nhóm ký tên, gửi “đơn thư”, “kiến nghị”, trong đó có nhiều vấn đề trái với nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, tạo dư luận xấu trong xã hội, hoang mang, dao động về con đường đi lên CNXH và mục tiêu của cách mạng Việt Nam.

Thứ hai, xuyên tạc và phủ nhận mục tiêu, con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Hiện nay, các thế lực thù địch không ngừng đưa ra những quan điểm sai trái xuyên tạc và phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, chúng cho rằng con đường đó là một sai lầm của lịch sử. Trên các trang mạng phản động, chống phá sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam, như: kênh VOA Tiếng Việt, Đài Á Châu tự do... Chúng cho rằng Việt Nam “lợi dụng tự do, dân chủ, tuyên truyền chống phá các nhà nước tư bản”; phản đối chế độ một Đảng lãnh đạo; bôi nhọ, nói xấu chế độ ta... Thực chất, đó là những luận điệu sai trái, thông tin sai sự thật, “lập lò đánh lận con đen”, cố tình xuyên tạc, phủ nhận con đường đi lên CNXH của Việt Nam.

Bên cạnh đó, có nhiều quan điểm của các học giả tư sản rêu rao rằng, thế kỷ XX là thế kỷ chứng kiến sự ra đời và cả hồi kết của chủ nghĩa cộng sản. Các luận điệu thù địch

này nhằm công kích, bài bác CNXH, ca ngợi chủ nghĩa tư bản. Vì họ không nhận thức được tính chất khó khăn, phức tạp, lâu dài của thời kỳ quá độ lên CNXH mà nhiều người đã dao động, mất lòng tin, cho rằng CNXH đã bị sụp đổ cả trên bình diện lý luận và thực tiễn.

Thứ ba, xuyên tạc, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta.

Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách lôi kéo những phần tử cơ hội, chống đối, ra sức tung hô các luận điệu xuyên tạc trắng trợn đòi Đảng ta, Nhân dân ta từ bỏ con đường đi lên CNXH, hòng phá hoại sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta. Một số phe, nhóm cố tình khai thác, khoét sâu vào những điểm yếu trong quá trình lãnh đạo, quản lý, lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo để mua chuộc, lôi kéo những phần tử xấu gây mất ổn định an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn. Chúng cho thành lập các tổ chức đối trọng với các cơ quan, tổ chức trong bộ máy của Đảng, Nhà nước; đồng thời, đòi giám sát hoạt động của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Chúng liên tục đưa ra các kiến nghị dưới nhiều hình thức, như: “gửi thư”, “trao đổi”, “góp ý” kiến nghị vào những dịp Đại hội Đảng, sửa đổi *Hiến pháp* với các thủ đoạn chia rẽ Đảng với Nhân dân...; kích động, xuyên tạc về “phe phái trong Đảng” rằng, Nhà nước, xã hội cần nằm ngoài sự lãnh đạo của Đảng, đó chính là ý đồ muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, tiến tới xóa bỏ CNXH, đưa nước ta vào quỹ đạo chủ nghĩa tư bản và dần dần lệ thuộc vào chủ nghĩa đế quốc.

3. Nâng cao hiệu quả đấu tranh chống các quan điểm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng,

đó là bằng chứng sống động bác bỏ những toan tính, mưu đồ của các phần tử chống đối, thù địch muốn Đảng và dân tộc ta từ bỏ mục tiêu, con đường đi lên CNXH. Vượt qua mọi thách thức đó, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhận định: “Tư duy lý luận của Đảng có bước phát triển. Hệ thống lý luận về đường lối đổi mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tiếp tục được bổ sung, phát triển”². Với những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng tạo, Đại hội XIII đã đưa ra định hướng, mục tiêu phát triển đất nước, nhiệm vụ trọng tâm, các bước đột phá chiến lược để phát triển đất nước lên một giai đoạn mới trên con đường độc lập dân tộc và CNXH, hướng đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN có thu nhập cao.

Tuy nhiên, nhìn lại trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm phủ nhận con đường đi lên CNXH ở nước ta vẫn còn không ít những hạn chế, bất cập. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư (khóa XI, XII, XIII) đều khẳng định: tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn được diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước. Một số tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, chưa thực sự đấu tranh ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao.

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả chống các quan điểm phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, kiên định mục tiêu, lý tưởng của CNXH, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh đến việc lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng chỉ đạo quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Do đó, cần phải “kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục nghiên cứu phát triển, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam”³. Đồng thời, để chống các quan điểm phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam một cách hiệu quả, đòi hỏi nghiên cứu, bổ sung, phát triển lý luận trên cơ sở đúc kết thực tiễn, vận dụng có phê phán, có sáng tạo, tránh giáo điều, máy móc, dẫn đến tình trạng sai lầm trong nhận thức và hành động. Ngoài ra, phải tôn trọng quy luật khách quan, coi sự phát triển thực tiễn là yêu cầu, là cơ sở để đổi mới tư duy lý luận, từ đó, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các thể chế, thiết chế, tạo cơ chế, chính sách để dân tin, dân ủng hộ, dân tích cực hiện thực hóa con đường đi lên CNXH.

Hai là, tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân góp phần khẳng định con đường đi lên CNXH, chống nguy cơ chệch hướng. Đây là giải pháp có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, cần nhận thức đúng về con đường đi lên CNXH, nhận diện chính xác các nhóm đối tượng đang ra sức chống phá, phủ nhận con đường đi lên

CNXH, cũng như nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc phân định rõ các đối tượng góp phần làm tăng hiệu quả công cuộc đấu tranh chống các quan điểm phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Đặc biệt, cần trang bị, nâng cao kiến thức lý luận chính trị, nhận thức rõ giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Tiếp tục nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tinh chiến đấu của toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, nhất là cấp chiến lược; tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả quan điểm sai trái của các thế lực thù địch”⁴.

Các lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác phải luôn trau dồi kiến thức chính trị, chủ động nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, mài sắc vũ khí lý luận khoa học để đấu tranh hiệu quả với những thông tin xấu độc, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, phủ nhận đường lối, quan điểm của Đảng về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Ba là, phát huy vai trò của các lực lượng, đội ngũ cán bộ chuyên trách, cần nhận diện từ sớm, từ xa, chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính góp phần vô hiệu hóa sự tác động, ảnh hưởng của các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Cần tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến để quần chúng nhân dân kịp thời

phát hiện, nhận diện rõ bản chất của những âm mưu, thủ đoạn cùng những quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động.

Mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ đấu tranh, phản bác các quan điểm phản động, thù địch mà còn phải nhận diện kịp thời và đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm lập lờ, sai trái, thật giả lẫn lộn của các đối tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các phần tử thoái hóa, cơ hội chính trị... Bởi, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống dễ dẫn đến tiếp tay hoặc câu kết với các thế lực thù địch để phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta. Vì vậy, cần chủ động chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể sát với tình hình, xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc nền tảng tư tưởng, cương lĩnh đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước ta.

Đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên nhằm củng cố niềm tin của Nhân dân về con đường đi lên CNXH của đất nước. Đẩy lùi việc tham nhũng, lãng phí, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên mà Đảng ta đã chỉ ra trên tinh thần “không có vùng cấm”. Vì vậy, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ Nhân dân và sự phát triển của đất nước,... có cơ chế đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài... Mặt khác, cần có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời một số cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Theo đó, các cấp ủy đảng các cấp cần làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng,

xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế khuyến khích hoạt động tham gia đấu tranh chống các quan điểm phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh, chống lại các quan điểm phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về lý luận chính trị và năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức cách mạng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới □

Chú thích:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam. *Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)*.
- 2, 4. Đảng Cộng sản Việt Nam. *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Tập I*. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tr. 74 - 75, 180 - 181.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam. *Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII*. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tr. 94.

Tài liệu tham khảo:

1. Ban Tuyên giáo Trung ương. *Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam*. H. NXB Chính trị quốc gia, 2007.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam. *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI*. H. NXB Chính trị quốc gia - Sự thật, 2011.
3. *Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ*.
4. Nguyễn Phú Trọng. *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam*. H. NXB Chính trị quốc gia Sự thật, 2022.